



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมปศุสัตว์ (กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐-๒๖๕๓-๔๔๓๕ โทรสาร ๐-๒๖๕๓-๔๙๑๖)

ที่ กษ ๐๖๐๒/ ๖๑๔๖๔๕ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ปรับปรุงเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ สำหรับรอบการประเมินครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

เรียน ผอ.สำนัก/กองภารกิจหลักหรือเทียบเท่า, ปศุสัตว์เขต, ปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

ตามที่กรมปศุสัตว์ ได้แจ้งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและรายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลของหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อทราบและดำเนินการ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจของผู้อำนวยการสำนัก/กองภารกิจหลักหรือเทียบเท่า ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ สามารถวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมปศุสัตว์ ขอปรับปรุงเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับรอบการประเมินครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์” รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ กองการเจ้าหน้าที่ เมนูหลัก “การบริหารทรัพยากรบุคคล” หัวข้อ “การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสรวิศ ธานีโต)
อธิบดีกรมปศุสัตว์

รายละเอียดตัวชี้วัดภาครัฐจังหวัด (ด้านนโยบายกรมปศุสัตว์)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตัวชี้วัดที่ ๓ : ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับจังหวัด

น้ำหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๕ (ยกเว้น ปจ.พท.กท. ที่การบริหารราชการเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ และให้เพิ่มน้ำหนักตัวชี้วัด ๑ ร้อยละความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ปศุสัตว์จังหวัดทำได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นร้อยละ ๑๐)

คำอธิบาย : ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับจังหวัด หมายถึง การพิจารณาจากการดำเนินงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ในการนำแผนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ที่คณะกรรมการขับเคลื่อนรายชนิดสัตว์ ได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว นำไปขับเคลื่อนในระดับจังหวัด ได้แก่ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ซึ่งจะต้องมีการจัดทำข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญด้านปศุสัตว์ เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดด้านปศุสัตว์ (GPP) การศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก การบริหารจัดการปริมาณการผลิต (Supply) และการตลาด (Demand) เป็นต้น และจะต้องนำแผนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ที่จังหวัดได้จัดทำไปสู่การปฏิบัติ โดยการจัดทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด โดยใช้หลักในการตลาดนำการผลิต และสอดคล้องกับความเหมาะสมการเลี้ยงปศุสัตว์ของพื้นที่ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เกณฑ์การให้คะแนนรอบที่ ๒/๒๕๖๒ :

กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาการจากการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน โดยมีเป้าหมายในแต่ละระดับ ดังนี้

ขั้นตอน	เกณฑ์การให้คะแนน	ระดับคะแนน
๑	ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนรายชนิดสัตว์ในระดับจังหวัด และปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญด้านปศุสัตว์ของจังหวัด เช่น ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดด้านปศุสัตว์ (GPP) ข้อมูลการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ข้อมูลปริมาณการผลิต(Supply) และการตลาด(Demand) ให้เป็นปัจจุบัน	๑
๒	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ได้รับการบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อย่างน้อย ๑ ชนิดสัตว์	๑
๓	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ท้องถิ่น อย่างน้อย ๑ ชนิดสัตว์	๑
๔	จัดส่งสรุปผลการพิจารณาการเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ท้องถิ่น ให้กองแผนงานภายในระยะเวลาที่กำหนด (หลังปรับลดในชั้นคณะกรรมการฯ)	๑
๕	กรณีจังหวัดมีปัญหาการบริหารจัดการสินค้าปศุสัตว์ (มีข้อร้องเรียน) เช่น สินค้าล้นตลาด ราคาตกต่ำ โรคระบาดสัตว์ เป็นต้น จังหวัดสามารถแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนได้ในระยะเวลาที่กำหนด	๑

หมายเหตุ : ระดับคะแนนแต่ละขั้นตอน จะมีค่าเท่ากับ ๑ คะแนน และเป็นอิสระต่อกัน ดังนั้นหากไม่ได้ดำเนินการในขั้นตอนใด จะปรับลดค่าคะแนน ๑ คะแนน เช่น หากดำเนินการเฉพาะขั้นตอนที่ ๕ แต่ไม่ได้ดำเนินการในขั้นตอนที่ ๑-๔ ก็จะได้เพียง ๑ คะแนน ไม่ใช่ได้ ๕ คะแนน

เงื่อนไข :

๑. ขั้นตอนที่ ๒-๓ ให้หมายความรวมถึง โครงการที่เสนอและได้รับจัดสรรงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ขั้นตอนที่ ๓ ในกรณีที่เสนอโครงการแต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปรับลด ๐.๑ คะแนน
๓. ขั้นตอนที่ ๔ ให้ สนง.ปศจ.จัดส่งรายงานผลพิจารณาการปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในชั้นคณะกรรมการางงบประมาณ ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้กองแผนงานภายในระยะเวลาที่กำหนด (กมว.จะมีหนังสือแจ้งให้รายงาน) หากส่งล่าช้ากว่ากำหนด จะพิจารณาปรับลดคะแนน วันละ ๐.๑ คะแนน (นับจากวันลงรับหนังสือหรือสำเนาหนังสือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่กองแผนงานได้รับ)
๔. ขั้นตอนที่ ๕ ให้หมายความรวมถึงการร้องเรียนทุกเรื่องด้านปศุสัตว์ กรณีมีข้อร้องเรียนและไม่สามารถบริหารจัดการได้ภายในเวลาที่กำหนด ให้ปรับลด ครั้งละ ๐.๑ คะแนน โดยการพิจารณาคะแนนจะใช้ข้อมูลของจังหวัดเปรียบเทียบกับหลักฐานจากสำนักเลขานุการกรม (ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายน ๒๕๖๒)
๕. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด จะต้องส่งหลักฐานเพื่อใช้ประกอบการประเมินตัวชี้วัดให้กองแผนงานภายในระยะเวลาที่กำหนด หากส่งล่าช้ากว่ากำหนด จะพิจารณาปรับลดคะแนน วันละ ๐.๑ คะแนน จากคะแนนที่ได้รับของตัวชี้วัดนี้

หลักฐานประกอบการพิจารณา :

๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนรายชนิดสัตว์ในระดับจังหวัด
๒. แผนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
๓. แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ปรากฏโครงการตามแผนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในพื้นที่จังหวัด
๔. หนังสืออนุมัติแผนของผู้ว่าราชการจังหวัด
๕. หนังสือถึงกองแผนงาน แจ้งผลการพิจารณางบประมาณภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ท้องถิ่นให้กองแผนงาน
๖. ตารางสรุปประเด็นข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กองแผนงาน กรมปศุสัตว์

ผู้รับผิดชอบ	หมายเลขโทรศัพท์
นายไพโรจน์ จิวบุญสร้าง	๐๘ - ๑๔๕๗ - ๘๖๐๗
นายพงษ์ภัส ฐิติศรีพงษ์	๐๘ - ๑๘๖๗ - ๐๕๓๘
เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์	๐๒ - ๖๕๓ - ๔๔๔๔ ต่อ ๒๒๔๑